

VPBank tài trợ cho dự án Hanoi Melody Residences, khách hàng an tâm mua nhà

15:32 27/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là đơn vị tài trợ độc quyền dự án Hanoi Melody Residences - tổ hợp căn hộ duy nhất đang triển khai tại khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, (quận Hoàng Mai, Hà Nội), giúp khách hàng an tâm mua nhà.

Độc quyền tài trợ dự án, đồng hành người mua

Cụ thể, Ngân hàng VPBank là đơn vị cho vay độc quyền dự án bao gồm cho vay dự án và tài trợ cho khách hàng vay mua nhà hình thành trong tương lai. Sự đồng hành của VPBank tại Hanoi Melody Residences đảm bảo cho hoạt động xây dựng dự án, đồng thời cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt dành cho khách hàng có nhu cầu vay mua.



VPBank cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt dành cho khách hàng có nhu cầu vay mua nhà tại dự án.

Với khách hàng sử dụng phương án vay mua, VPBank áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ. Người mua được hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn vốn gốc đến khi nhận nhà hoặc 24 tháng (tùy điều kiện nào đến

trước), thời hạn vay vốn lên tới 25 năm. Đây là những điểm sáng trong chính sách thanh toán của Hanoi Melody Residences, giúp nhiều khách hàng có cơ hội sở hữu căn nhà mơ ước ngay tại nội đô với ngân sách nhỏ ban đầu cùng lộ trình tài chính trong tầm tay.

Quyền lợi người mua nhà được đảm bảo tuyệt đối khi Ngân hàng VPBank sẵn sàng tư vấn trực tiếp ngay tại khu vực nhà mẫu của dự án Hanoi Melody Residences. Bên cạnh sự đồng hành của Ngân hàng VPBank, chủ đầu tư Hanoi Melody Residences cung cấp các giải pháp thanh toán theo tiến độ và thanh toán sớm cho khách hàng.

Trường hợp khách có sẵn tài chính có thể chọn thanh toán sớm đến 50 - 60 - 70% giá trị căn hộ để được hưởng mức ưu đãi với chiết khấu lần lượt lên tới 5 - 6 và 9%. Với phương án theo tiến độ thanh toán tiêu chuẩn, chủ đầu tư mang đến lịch thanh toán giãn dài linh hoạt, chia thành 12 đợt. Cấu trúc thanh toán này giúp người mua cân đối thu chi hợp lý và đảm bảo trải nghiệm mua nhà thoải mái nhất.

Ngay khi chủ đầu tư “bung” chính sách bán hàng sẵn sàng cho đợt mở bán mới, cùng với tài trợ độc quyền của VPBank, lượng khách tới Hanoi Melody Residences bùng nổ, đưa dự án trở thành “tọa độ nóng” của thị trường chung cư Hà Nội tại thời điểm này.

Sở hữu chất sống tầm cao tại Tây Nam Linh Đàm

Dự kiến về đích năm 2026, khi hoàn thiện Hanoi Melody Residences sẽ là chốn an cư với tiện ích đủ đầy, thiết lập chất sống cao cấp và hoàn toàn mới cho cộng đồng cư dân cao tầng trên khu vực.

Trải nghiệm sống tầm cao của cư dân Hanoi Melody Residences được thiết lập khi dự án quy hoạch bộ sưu tập khoảng 20 tiện ích nội khu quy mô. Lần đầu tiên tại khu vực, cư dân sẽ có 3 tầng hầm đỗ xe thông minh, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu đỗ xe vốn rất cấp bách của mỗi gia đình. Trước đó, theo thông tin đăng tải trên báo chí, toàn bộ quận Hoàng Mai hiện có gần 100 tòa chung cư nhưng chỉ có 9 tòa có hầm để xe.



Dự án Hanoi Melody Residences thiết lập chất sống tầm cao mới tại Linh Đàm.

Dự án còn mang đến bể bơi phong cách resort quy mô gần 1000m², trường mầm non nội khu, khu thể thao đa năng, công viên trẻ em đầy ắp trò chơi, đường dạo bộ rợp bóng cây xanh... Cùng với đó là khối đế shophouse đa dạng ngành hàng, từ mua sắm, giải trí tới chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng cư dân.

Không chỉ tận hưởng tiện ích nội khu, nhờ vị trí đắc địa tại tâm điểm Tây Nam Linh Đàm, dự án kết nối tới vô vàn tiện nghi sống bao quanh. Từ vị trí dự án, cư dân chỉ mất khoảng 5-10 phút để tiếp cận hai bến xe lớn của thủ đô là Giáp Bát và Nước Ngầm. Việc di chuyển đến các tiện ích ngoại khu khác cũng thuận tiện như Bệnh viện Bạch Mai, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Bách Khoa...

Đồng thời, xung quanh tổ hợp căn hộ là hệ thống gần 20 trường học trải dài các cấp, góp phần tạo nên môi trường giáo dục phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của nhóm cư dân nhỏ tuổi.

Với chính sách thanh toán linh hoạt cùng tiện ích vượt trội, Hanoi Melody Residences đang mở ra cơ hội sở hữu nhà nội đô đa tiện ích cho đông đảo người mua, bất chấp xu hướng tăng giá chưa có dấu hiệu dừng lại trên thị trường chung.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vpbank-tai-tro-cho-du-an-hanoi-melody-residences-khach-hang-an-tam-mua-nha>